

## แนวโน้มตลาดวันนี้ (14 / 2/ 55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### ตลาดหุ้นไทยวันนี้ “รับข่าวกรีซ”

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1117.4 จุด สูงขึ้น 4.49 จุด หรือ 1.3% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.78 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศมียอดขายสุทธิ 119 ล้านบาท มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นบางตัว หลังตลาดหุ้นรอบขานบวกจากกรีซผ่านแผนปฏิรูปเศรษฐกิจจากสภาฯ แต่ดัชนีฯ ก็ไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง แม้ช่วงบ่ายจะมีข่าวเรื่องค่าธรรมเนียมเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก 0.47% เข้ามาในตลาดก็ตาม

### ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

\* **เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างประเทศ** – ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตก คืบที่ผ่านมา ตอบรับในทางบวกกับการผ่านแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศกรีซ (*Bloomberg World Index +0.6%*) ขณะที่ข่าวส่วนใหญ่ของเมื่อคืน โดยเฉพาะจาก ECB หรือผู้นำของกลุ่มอียู ออกมาในทางบวก อย่างไรก็ตาม เช้านี้ (06:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) Moody's ออกมาปรับ Outlook ของประเทศในยุโรป 9 ประเทศ เป็น “Negative” ประเทศฝรั่งเศสก็รวมอยู่ในนี้ด้วย และโดยในจำนวนนี้มี 6 ประเทศที่ถูกลดอันดับเครดิต หลักๆ จะเป็น อิตาลี (-1 ชั้น), โปแลนด์ (-1 ชั้น) และสเปน (-2 ชั้น)

เราคาดว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกในวันนี้ นักลงทุนที่กำลังรอผลการประชุมของอียู ในวันพรุ่งนี้ (15 ก.พ.) ที่มีเรื่องหลักๆ คือเรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกรีซ น่าจะชะลอการลงทุน หลัง Moody's ออกมาปรับลดเครดิตหลายประเทศในกลุ่มอียู แม้ตลาดจะทำใจกันมาแล้ว แต่เนื่องจากตลาดกำลังอ่อนไหว ต่อข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะข่าวลือจึงน่าจะทำให้การบวกของตลาดในวันก่อนชะงักลงในวันนี้

\* **ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์** – ราคาน้ำมันดิบ WTI (*Mar-2012*) ล่าสุดอยู่ที่ \$100 เหรียญ/บาร์เรล แผนปฏิรูปฯ ของกรีซเป็นบวกต่อราคาน้ำมัน และความกังวลต่อ Supply ของน้ำมันที่ไม่ลดลง เพราะ EU เตรียมประชุมเรื่องการ Sanction ประเทศซีเรีย ในวันที่ 27 ก.พ. เป็นประเทศที่สองต่อจากอิหร่าน เราประเมินข่าวนี้จะเป็นบวกต่อหุ้นน้ำมัน (*ผู้ผลิตน้ำมัน+โรงกลั่น+ปิโตรเคมี*) แต่สินค้าโภคภัณฑ์ตัวอื่นๆ นั้นอาจถูกกระทบจากข่าว Moody's ออกมาลดอันดับเครดิตประเทศในยุโรป จึงต้องดูเป็นรายตัวไป

\* **การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ** – วันนี้คงมาตาคาดการตอบรับผลของการขึ้นค่าธรรมเนียมเงินกองทุนคุ้มครองเงินฝากจากประมาณ 0.4% เป็น 0.47% ของฐานเงินฝาก ว่าที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดกันแล้วตลาดจะรับเป็นข่าวบวกของหุ้นธนาคารหรือไม่ในวันนี้ ประเด็นอื่นๆ คือกระแสข่าวการแก้รัฐธรรมนูญ (*เป็นลบกับตลาด*) และการส่งงบการเงินของบริษัทต่าง (*บวก/ลบ*)

### แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ “รอประชุม EU”

การบวกของตลาดในระดับไม่มากนักในวันก่อน สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังมีความระมัดระวังต่อตลาดอยู่ไม่น้อย จริงอยู่ เป็นเพราะปัจจัยตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรีซ หรือปัจจัยในประเทศเองก็ไม่ได้เป็นบวกมากนักต่อตลาด แกรมเช้าวันนี้ ยังมีเรื่อง Moody's ลดเครดิตประเทศในยุโรปเข้ามาอีก .... เราคาดว่าวันนี้ สภาพตลาดจะไม่ต่างจากวันก่อน จนกว่าข่าวของกรีซที่ออกมานั้นจะทำให้ให้นักลงทุนกลับมาซื้อหุ้นอย่างจริงจังอีกครั้ง

### กลยุทธ์การลงทุน “เจาะเป็นรายตัว+ เลือขายหุ้นบ้าง”

แรงซื้อที่เข้ามาเพียงบางตัว ทำให้นักลงทุนที่จะเข้าซื้อหุ้นต้องเลือกเล่นหุ้นตามที่ตลาดเล่นกัน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานหรือธนาคาร หรือจะสลับไปเล่นหุ้นตัวรองของสองกลุ่มนี้ ที่ยังขึ้นไม่มาก ..... อย่างไรก็ตาม เรายังคงแนะนำให้ทยอยขายหุ้นที่ราคาขึ้นมามากๆ ออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน และความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นในช่วงนี้ (มงคล)

มงคล พวงเกตุรา  
นักวิเคราะห์

\*\*\*\*\*  
\*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ที่ทางคันทรีกรุ๊ปเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำ

ไปสู่การขึ้นต่ออย่างไร ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และ  
ผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย

\*\*\*\*\*

